

# Thi đua sản xuất, kinh doanh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Những ngày này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tổ chức nhiều phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Công nhân Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát thi đua lao động sản xuất.

Xí nghiệp May Thái Hà (Tổng công ty May 10) tại thành phố Thái Bình chuyên sản xuất áo sơ mi thời trang nữ xuất khẩu. Hiện Xí nghiệp có 450 cán bộ, công nhân. Có được môi trường làm việc thuận lợi, nhất là trong đợt khó khăn do dịch Covid-19 vừa qua, người lao động vẫn cố gắng làm và thu nhập bảo đảm cuộc sống nên ai cũng phấn khởi. Ông Nguyễn Thành Dương cho biết: Xí nghiệp hoạt động ổn định, đời sống công nhân từng ngày được cải thiện nên mọi người rất yên tâm gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của Xí nghiệp. Còn bà Vũ Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp cho biết: Thời gian qua, Công đoàn Xí nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn, cùng vượt qua dịch Covid-19 tới đoàn

viên, người lao động. Đặc biệt, chúng tôi phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần giúp doanh nghiệp đứng vững trước khó khăn, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, Xí nghiệp có 10 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của 4 tập thể, cá nhân được áp dụng vào sản xuất, góp phần giảm tiêu hao nguyên liệu, tăng năng suất lao động lên khoảng 5%, hạn chế tỷ lệ sản phẩm lỗi, làm lợi cho đơn vị hơn 300 triệu đồng. Tại Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình), những ngày này không khí làm việc rất khẩn trương để có đủ nguồn hàng phục vụ thị trường trong nước dịp

tết và đáp ứng đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Mọi người vui vì có nhiều việc làm, lương tháng ổn định và được doanh nghiệp khen thưởng khi làm việc đạt năng suất, chất lượng cao. Ông Nguyễn Xuân Phường, Giám đốc Công ty cho biết: Nhằm tăng tốc sản xuất những tháng cuối năm, hoàn thành mục tiêu năm 2020 đạt doanh thu 180 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 3 triệu USD, chúng tôi đã phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi tới tất cả người lao động. Ai cũng phấn khởi hưởng ứng với mong muốn góp sức đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển mạnh mẽ sau đợt dịch Covid-19 vừa qua và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm

soát, đây chính là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chuyên tâm sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Các nhà đầu tư có những dự án mới trên địa bàn tỉnh cũng đang khẩn trương xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong số đó phải kể đến Công ty Cổ phần Green I Park với dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy), Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh với dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long (huyện Tiền Hải) đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện để động thổ, khởi công trình hạ tầng nông thôn trọng điểm, đồng bộ. Nổi bật nhất là những tuyến đường giao thông quan trọng kết nối các vùng, khu vực trong huyện được xây mới, nâng cấp, cải tạo, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả hơn hẳn trước kia như tuyến đường ĐH01, ĐH02, ĐH03, ĐH04, ĐH05, ĐH06, ĐH07... Các tuyến đường thôn, ngõ xóm được cứng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối đến từng hộ dân. Trong 10 năm, huyện đã huy động tổng nguồn lực trên 1.400 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, xây dựng 1.123km đường giao thông nông thôn các loại từ đường huyện, đường trục xã, đường nhánh cấp 1, đường ngõ xóm. Cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại đã đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt, giao thương, phát triển kinh tế của nhân dân. Xã Bách Thuận là một trong những địa phương vượt khó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn hướng tới nhiều

**KHẮC ĐUẦN**

# VŨ THƯ Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại

Trên 10 năm trước, các tuyến đường giao thông trục thôn, xóm ở Vũ Thư phần lớn đều nhỏ hẹp; đường trục liên xã xuống cấp; giao thông nội đồng cơ bản là đường đất, chưa đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa. Tỷ lệ đường thôn, xóm được bê tông hóa đạt 30 - 35% nhưng chưa đạt chuẩn. Hệ thống giao thông thiếu tính kết nối đã gây khó khăn trong sinh hoạt và cản trở phát triển kinh tế - xã hội... Ông Tô Thế Hệ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn vẫn minh hiện đại, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, thông thoáng để dàng kết nối giữa các địa phương trong và ngoài huyện là yếu tố tiên quyết để Vũ Thư vươn lên phát triển kinh tế nhanh và mạnh. Nhận thức rõ điều này, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và người dân Vũ Thư quan tâm, đồng thuận đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại. Gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện và các xã, thị trấn huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hàng loạt công trình hạ tầng nông thôn trọng điểm, đồng bộ. Nổi bật nhất là những tuyến đường giao thông quan trọng kết nối các vùng, khu vực trong huyện được xây mới, nâng cấp, cải tạo, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả hơn hẳn trước kia như tuyến đường ĐH01, ĐH02, ĐH03, ĐH04, ĐH05, ĐH06, ĐH07... Các tuyến đường thôn, ngõ xóm được cứng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối đến từng hộ dân. Trong 10 năm, huyện đã huy động tổng nguồn lực trên 1.400 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, xây dựng 1.123km đường giao thông nông thôn các loại từ đường huyện, đường trục xã, đường nhánh cấp 1, đường ngõ xóm. Cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại đã đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt, giao thương, phát triển kinh tế của nhân dân. Xã Bách Thuận là một trong những địa phương vượt khó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn hướng tới nhiều

mục tiêu lớn và bền vững. Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm gần đây, Bách Thuận quyết liệt triển khai các giải pháp, tháo gỡ mọi nút thắt để xây dựng đường giao thông. Cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ nhân dân các khâu xây dựng đường. Xã huy động mọi nguồn lực từ nội lực nhân dân cho đến các tổ chức, doanh nghiệp, con em xa quê ủng hộ tài chính. Nhờ đó, những năm qua Bách Thuận đã huy động được 249,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 213,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới: gần 90km đường giao thông nông thôn được cứng hóa; 9/9 thôn có nhà văn hóa mới khang trang, 100% hộ dân sử dụng nước sạch, hệ thống điện, trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Nhờ cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại góp phần thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế, đặc biệt từ đồng bộ, hiện đại góp phần thuận lợi để nhân dân phát triển du lịch sinh thái làng vườn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư chăn nuôi tập trung... Bà Bùi Thị Đông, thôn Bách Tĩnh phấn

đáp ứng đủ yêu cầu giao lưu thương mại của nhân dân. Huyện xây dựng, phát triển hệ thống thông tin và truyền thông với tỷ lệ phủ sóng phát thanh và truyền hình về điện tích và dân số đạt 100%, 100% khu dân cư có loa truyền thanh. Hạ tầng bưu chính, viễn thông phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, chất lượng cao. Mỗi xã trong huyện có ít nhất 1 điểm phục vụ bưu chính. Toàn huyện có 99,87% hộ dân sử dụng nước sạch. Với cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ, hiện đại, những năm qua Vũ Thư đã thu hút được 38 dự án đầu tư vào các lĩnh vực với tổng vốn đầu tư 3.556 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 10.000 lao động, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội. Điện mạo nông thôn của huyện đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đây là động lực để huyện và các địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn theo hướng ngày càng đồng bộ, hiện đại hơn.

**QUỲNH LŨU**



Đường giao thông nông thôn xã Nguyễn Xá (Vũ Thư).

# Nổi danh đất nghề

Nói đến Kiến Xương là nói đến đất nghề bởi toàn huyện hiện có 24 làng nghề, trong đó nhiều nghề nổi tiếng được cả nước biết đến như chạm bạc, mây tre đan, thảm len, chế biến, đánh bắt thủy sản... Hàng năm, giá trị sản xuất từ nghề chiếm khoảng 25% giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện.

Kiến Xương nổi tiếng với làng nghề chạm bạc Đồng Xâm đã có trên 600 năm. Đến nay làng nghề này vẫn thu hút trên 4.000 lao động tham gia làm nghề, tiếng búa, tiếng đục rộn rã khắp các

ngõ xóm, tạo sức sống mãnh liệt của làng nghề có một không hai trong cả nước. Các sản phẩm của làng nghề không chỉ được bán tại các đại lý trên cả nước mà còn làm theo các đơn đặt hàng, kể cả của

khách nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Niết, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Làng nghề chạm bạc Đồng Xâm được hình thành từ năm 1428, trải qua bao thăng trầm song vẫn được bảo tồn và phát triển. Những năm gần đây, các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện đã có nhiều chủ trương phát triển làng nghề, trong đó làng nghề chạm bạc đã được quảng bá, giới thiệu sản phẩm và cấp logo thương hiệu làng nghề, tạo uy tín cho sản phẩm; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất. Đặc biệt, năm 2020 UBND tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm chạm bạc. Từ sự quan tâm đó, làng nghề chạm bạc Đồng Xâm không chỉ duy trì phát triển ở xã mà còn phát triển sang các xã lân cận. Đến nay làng nghề xã Hồng Thái luôn duy trì 150 tỷ nghề, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, thu nhập từ nghề chiếm gần 60% tổng giá trị sản xuất của xã.

Không chỉ chạm bạc mà nhắc đến Kiến Xương nhiều người còn biết tới mâm cáy, mâm rêu Hồng Tiến bởi địa phương này có vùng đất bãi, là nơi thủy triều giao hòa nguồn nước lợ nên có các sản vật quý như rươi, cáy, rạm, tôm rảo sinh sống. Xã Hồng Tiến đã huy lợi thế của dải đất đỏ để có hướng đi riêng trong phát triển nghề chế biến đánh bắt thủy sản, tạo bước phát triển đột phá. Ông Đỗ Đức Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến: Với gần 100ha bãi bồi, những năm qua địa phương đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, nhà khoa



Làng nghề chạm bạc Đồng Xâm (Kiến Xương) chưa bao giờ phải dừng tiếng búa.

học thực hiện các đề tài, dự án nuôi rươi, sản xuất lúa hữu cơ trên đất nuôi rươi với mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo, rươi hữu cơ Hồng Tiến cùng với đặc sản mâm cáy để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Đặc biệt, tận dụng vùng nguyên liệu dồi dào cùng với nghề làm mâm cáy có gần 100 năm qua, địa phương đã quyết tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Đây là loại mâm được chế biến thủ công, có độ đậm cao, thơm ngon với mùi vị đặc trưng riêng nên năm 2018 mâm cáy Hồng Tiến đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Đây là hướng đi cần thiết để duy trì và phát triển nghề truyền thống ở địa phương, nhất là trong giai đoạn thực hiện chủ trương mỗi xã một sản phẩm như hiện nay. Kể từ khi được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm mâm cáy đã nổi tiếng hơn, vươn ra tiêu thụ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, sản lượng tăng từ 1,5 - 2 lần, giá trị tăng gấp 1,5 lần so với trước. Những kết quả này đã góp phần đưa tỷ trọng nông nghiệp của Hồng Tiến trong những năm qua tăng 2,26%.

Một số nghề truyền thống khác ở Kiến Xương mặc dù đã mai một song vẫn còn nhiều người gắn bó với nghề mặc dù thu nhập thấp như dệt dũi ở Nam Cao, dệt thảm len ở Vũ Trung, chế biến cói ở Hòa Bình, Quang Lịch, móc lưới câu ở Tây Sơn, Nam Bình... Bà Nguyễn Thị Mùi, xã Vũ Trung, 66 tuổi nhưng đã có gần 50 năm làm nghề dệt thảm cho HTX Dệt thảm Tân Hợp. Bà Mùi cho biết: Nghề dệt đòi hỏi người làm phải khéo tay, tỉ mỉ, kiên nhẫn mới làm ra được sản phẩm hoàn hảo. Ngày xưa thị trường thảm len sôi động hơn giờ, nhiều khách hàng ưa chuộng nên sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không có hàng tồn kho. Đến giờ dù mỗi tháng chỉ thu nhập gần 2 triệu đồng nhưng người làm nghề vẫn bám với nghề truyền thống bởi vừa có thêm thu nhập lại vừa làm cho vui tuổi già. Duy trì nghề truyền thống đồng thời phát triển thêm nhiều nghề mới, huyện Kiến Xương đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động nông thôn. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục duy trì phát triển nghề kết hợp với phát triển du lịch làng nghề nhằm kích cầu tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Kiến Xương phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có từ 5 - 10 sản phẩm chủ lực tiêu biểu được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Mỗi làng nghề có từ 4 - 5 doanh nghiệp trở lên để tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm của làng nghề.

## 5 LÀNG DỆT LỤA NỔI TIẾNG Ở MIỀN BẮC

**Toi Lụa Vạn Phúc - Hà Nội**

- Mềm mại, màu sắc đa dạng, có thể may nhiều trang phục với kiểu dáng khác nhau
- Được chọn may trang phục cho vua chúa, quan lại thời xưa

**Toi Lụa Nha Xá - Hà Nam**

- Mềm, mịn, đẹp, bền, được xếp thứ hai sau lụa Vạn Phúc

**Dệt dũi Nam Cao - Thái Bình**

- Dây dũi; mát về mùa hè, ấm về mùa đông, dễ giặt sạch, tẩy trắng, nhanh khô

**Dệt khăn Phụng Xá, Mỹ Đức - Hà Nội**

- Kết hợp giữa lao động thủ công và máy móc

**Vietnam+**  
(Thevietnamplus.vn)

**THU THƯ**